



# การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอย่างมาก โดยมีการกำหนดเป็นนโยบาย และการดำเนินการ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ๆ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. กิจกรรม “การขับเคลื่อน KPI DNA” เป็นกิจกรรมต่อยอดจากการจัดกิจกรรม KPI-D ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมให้กับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า ให้มีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ส่วน และต่อยอดสู่การปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยมร่วมให้กับนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้าง KPI DNA เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้าง KPI-DNA ให้ผู้ผ่านการศึกษาใน

หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า มีคุณลักษณะ 3 ส่วน คือ K-Knowledge, P-Publicness และ I-Integrity เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับกลุ่มนักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร โดยมีการจัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน Wise Leadership และ KPI-DNA” วิทยากรโดยนักวิชาการ นักฝึกอบรมและบริหารโครงการ ของสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ และนางสาวธิดารัตน์ เกษีสม และคณาจารย์จากหลักสูตร ต่าง ๆ ของสถาบันฯ ร่วมให้ความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำเครื่องมือในการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงมีการเรียนรู้กิจกรรม เกมส์ และกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมในหลักสูตรได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนักฝึกอบรมและบริหารโครงการ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้เป็นอย่างดี









## 2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ ในการแสดง วินัยรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยสถาบันพระปกเกล้าจะกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษอบรมของสถาบันเพิ่มเติม โดยต้องไม่เป็นผู้ค้าง/ผิดนัดชำระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นวินัยและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญของประเทศต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันในฐานะสถาบันทางวิชาการชั้นนำ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งสองหน่วยงานต่างเห็นพ้องที่จะดำเนินการร่วมกัน โดยนอกจากประโยชน์ในการใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบัน และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถาบันด้วย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีวินัย มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงเงินกู้ยืมจากกองทุนของรัฐ และจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในการบริหารและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน อันจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต









### 3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “โรงเรียนชื่อตรง”

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “โรงเรียนชื่อตรง” เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ โดยมอบหมาย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความชื่อตรง” กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่จะร่วมขับเคลื่อนเรื่องความชื่อตรง ชื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกด้านความชื่อตรง ชื่อสัตย์สุจริต ร่วมกับเครือข่ายในสถานศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการริเริ่มสร้างความชื่อตรงที่ตนเอง



